

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 15 tháng 6 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP từ năm 2014 đến nay và đề xuất nội dung cho Nghị quyết mới về hội nhập kinh tế quốc tế**

*Thực hiện Văn bản số 678/SCT-XNK&MDBG ngày 01/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên về việc báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ.*

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ cụ thể như sau:

#### **I. Tình hình triển khai nhiệm vụ Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ**

##### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện**

Ngay sau khi Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới được ban hành, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Tuần Giáo đã tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung hội nhập kinh tế quốc tế đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

##### **2. Hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế**

Thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ các chương trình, kế hoạch về công tác hội nhập quốc tế để điều chỉnh khi cần thiết. Căn cứ Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ để xây dựng và hoàn thiện các chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch, đề án về nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.

##### **3. Nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm**

Quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Điện Biên về việc Thực hiện Nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia; Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn huyện Tuần Giáo nhằm chủ động triển khai thực hiện các chỉ số, tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách. Duy trì và tiếp tục từng bước cải thiện các chỉ số tăng điểm năm 2019. Phần đầu tổng số điểm tổng hợp năm 2021 là 78 điểm, xếp hạng PCI các năm 2020-2021 trong tốp đầu của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng và tiện lợi, nhất là các thủ tục liên quan tới đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành; giảm bớt chi phí vật chất, thời gian của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những lĩnh vực huyện có lợi thế, lĩnh vực cần ưu tiên phát triển, khuyến khích việc hình thành các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh đa ngành, có đủ khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến cà phê, sản xuất gạch không nung, sản xuất phân hữu cơ,...

Ngoài ra, huyện cũng đã triển khai tuyên truyền, tập huấn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có tiềm năng về Chương trình OCOP, khuyến khích, tư vấn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, kết nối đơn vị tư vấn để hướng dẫn cho các chủ thể phát triển sản phẩm theo phương án phê duyệt; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm hoàn thành trước sớm, đề xuất sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên để tỉnh tổ chức đánh giá, công nhận. Quan tâm tổ chức Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2017, năm 2021 cho đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tham gia và đạt được nhiều thành tích, hiệu quả cao. Hàng năm huyện đã tích cực phối hợp với Sở Công Thương và các Sở ngành liên quan triển khai các chương trình xúc tiến thương mại địa phương, xúc tiến đầu tư; phát triển thương mại điện tử tăng khả năng giao dịch, tìm kiếm, mở rộng thị trường.

#### **4. Xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường**

Công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế và phát huy các nguồn lực đề ra các mục tiêu phát triển phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2035; Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025; Quy hoạch phát triển hệ thống Chợ trung tâm; Trung tâm thương mại trên địa bàn giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2035;

Thực hiện tốt công tác kiểm soát và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Tập trung nguồn lực phát triển nhanh một số kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng. Tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại địa phương.

Công tác phát triển thương mại gắn với phòng chống có hiệu quả hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng đã được UBND huyện thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa thị trường, kích thích sản xuất phát triển. Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường nội địa và mở rộng thị trường bên ngoài.

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định thông thoáng cho tất cả các doanh nghiệp, phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế.

## **5. Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn**

Được sự quan tâm, đầu tư của Tỉnh, của Trung ương, của các tổ chức phi chính phủ vào các chương trình, dự án lớn vào phát triển sản xuất và chăn nuôi trên địa bàn huyện, UBND huyện Tuần Giáo đã triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên vốn cho phát triển sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực. Sử dụng lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, trung ương; hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao ứng dụng giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tiếp tục khai hoang, phục hóa và tạo ruộng bậc thang để mở rộng diện tích đất sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất; tích cực thâm canh tăng vụ để tăng số lượng, chủng loại sản phẩm hàng hóa từ sản xuất nông nghiệp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thực hiện với sự đồng thuận nhất trí cao và sự tham gia tích cực của người dân ngày càng sâu rộng. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân nông thôn. Tính đến cuối năm 2020 trên địa bàn huyện có 9 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên (Xã Quài Nưa, Quài Tở, Quài Cang, Mường Thín, Nà Sáy, Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Nhung, Rạng Đông), riêng xã Quài Nưa, Quài Cang, Quài tở, Mường thín năm 2018, 2019 đã được UBND tỉnh công nhận xã cơ bản đạt chuẩn, 01 xã (Nà Sáy) huyện đã hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh xét công nhận xã cơ bản đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới năm 2020. Có 6 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí, còn lại 3 xã đạt từ 6 đến 10 tiêu chí, bình quân số tiêu chí/xã đạt 13,5 tiêu chí.

Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở rộng các loại hình đào tạo nhằm nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, cán bộ kỹ thuật cấp xã, thôn, bản, các doanh nghiệp, các trang trại sản xuất... nhằm giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, có năng suất cao, giá trị lớn và có khả năng xuất khẩu. Khuyến khích liên kết sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm. Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư vào sản xuất, nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Khẩn trương hình thành, phát triển và củng cố khả

năng cạnh tranh những mặt hàng, sản phẩm có thế mạnh của huyện. Đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tranh thủ lộ trình chuyên đổi quy định trong các cam kết quốc tế để tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tận dụng quá trình hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại đã ký kết để tìm kiếm, phát triển thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản thế mạnh của huyện.

## **6. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng**

Trong những năm qua, huyện Tuần Giáo luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp về tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng đối với sự phát triển vững của Việt Nam và thế giới. Tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kiên quyết bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư. Chỉ đạo công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong khoáng sản, thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, chấn chỉnh về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày nước thế giới (22/3) và tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4-6/5); tổ chức tuyên truyền ngày môi trường thế giới (05/6/2017); triển khai lập kế hoạch bảo vệ môi trường và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện. Thúc đẩy xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường. Mỗi người dân là một người thực hiện và giám sát thực tế bảo vệ môi trường để kịp thời ngăn chặn, thông báo, tố cáo những hành vi vi phạm, hủy hoại môi trường.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ hộ nghèo; chính sách đối với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, đối tượng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các quỹ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa,... Quan tâm triển khai có hiệu quả việc tổ chức cai nghiện tại trung tâm và cộng đồng, chủ động phòng chống tệ nạn xã hội. Đến nay BHYT có 89.317 đối tượng đạt 97,8 độ tuổi lao động; BHXHBB 3.758 đạt 6,8% độ tuổi lao động; BHXHTN 1.526 đạt 2,8 độ tuổi lao động.

Thường xuyên quan tâm tuyên truyền công tác giảm nghèo, đến cuối năm 2020 địa bàn huyện còn 6.262 hộ nghèo, chiếm 33,16%, giảm 5,21% so với năm 2019; hộ cận nghèo có 3.104 hộ cận nghèo chiếm 16,44%. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ hộ dân thoát nghèo; lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên tập trung hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức tốt công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo.

Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã

hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng về công tác Quân sự - quốc phòng, về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, ngăn ngừa hoạt động chống phá, thù địch, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động trước mọi tình huống bất ngờ xảy ra; Tổ chức lễ giao nhận quân, ra quân huấn luyện theo đúng quy định; thực hiện gọi khám 370 công dân, chọn lựa theo chỉ tiêu được 150 công dân. Xây dựng, quan tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch A3, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát thực tế. Tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng kế hoạch. Huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn huyện.

Tập trung vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tấn công, tố giác tội phạm và âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng cơ hội chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế để hoạt động chống phá.

### **7. Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực**

Rà soát nhu cầu lao động trong doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm, đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu học tập, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu tham gia vào thị trường lao động khu vực và toàn cầu. Đẩy mạnh đào tạo nghề và gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Tính đến cuối năm 2020, đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 4.146 lao động nông thôn, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 75%; trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có trên 3.000 đối tượng.;

### **8. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá**

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá cho cán bộ, công chức về việc kiểm soát, điều hành chính sách kinh tế - tài chính, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo của tỉnh.

### **9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế như: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành

động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Nghị quyết số 49/NQCP ngày 10/7/2014 của Chính phủ, Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ,...

## **II. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ**

### **1. Kết quả đạt được**

UBND huyện đã nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ, Đảng viên và nhân dân đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và sự đồng thuận của xã hội về việc hội nhập kinh tế quốc tế.

### **2. Tồn tại, hạn chế**

Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế có lúc chưa được quán triệt kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc; nhất là đổi mới, hoàn thiện thể chế, trước hết là hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa được thực hiện một cách đồng bộ, chưa gắn kết chặt chẽ với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết ở các cấp cơ sở còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn.

Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại cơ sở còn chưa thường xuyên.

### **3. Nguyên nhân**

Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế còn gặp nhiều hạn chế do một số bộ phận nhân dân trình độ dân trí còn thấp, đặc biệt ở các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp hỗ trợ của Nhà nước, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất.

Hàng năm, Trung ương và Tỉnh có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã nghèo, xong nguồn vốn cấp hàng năm còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu. Cơ chế thực hiện còn nhiều bất cập, một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh còn chưa kịp thời gây khó khăn cho công tác triển khai tại địa phương.

Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phát triển thị trường, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ được quan tâm thực hiện, nhưng tính chặt chẽ chưa cao, sản xuất còn mang tính tự phát, dẫn đến chất lượng sản phẩm hạn chế so với nhu cầu của thị trường.

Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nhân còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập. Một số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chưa nhận thức đầy đủ những cơ hội và thách thức, những tác động tích cực của việc hội nhập mang lại cho nền kinh tế.

### **III. Một số nhiệm vụ trọng tâm về hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thúc đẩy kinh tế trong giai đoạn 2021-2025**

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, các văn bản pháp luật mới ban hành có tác dụng trực tiếp đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ quản lý nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Trung ương về Hội nhập quốc tế, Hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nông thôn; chính sách thu hút đầu tư, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ đến công tác tại huyện và các chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tổ chức hội chợ thương mại...

Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến các mặt hàng có tiềm năng, thế mạnh của huyện, chế biến, sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao từ cà phê, mắc ca, cao su, thảo dược,...

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và khối đoàn kết các dân tộc; kiểm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

### **IV. Đề xuất, kiến nghị**

UBND huyện có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Chính phủ tiếp tục đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn cho các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa; duy trì các hình thức, chính sách tín dụng ưu đãi cho miền núi.

- Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện phục vụ nhu cầu đi lại trao đổi, mua bán hàng hóa nhằm nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ quản lý và các doanh nghiệp trên địa bàn. Hỗ trợ cho huyện trong việc quảng bá, xúc tiến đầu tư tiềm năng thế mạnh của huyện.

Trên đây là Báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế và kết quả 07 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của UBND huyện Tuần Giáo, kính gửi Sở Công thương xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở Công thương;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Tuyên**